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รายงานการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) ครั้งท่ี 6/๒๕๖4 

เมื่อวันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชด าเนินนอก  

ห้องประชุม ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด และผ่านระบบ Zoom Application 

------------------------------------------- 

ผู้เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference)   

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารส่วนกลาง 14 ราย ปฏิรูปที่ ดินจังหวัด 59 ราย
เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด 650 ราย รวม 723 ราย  

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

การประชุมทางไกลออนไลน์  (Web conference) วันศุกร์ที่  26 พฤศจิกา ยน ๒๕๖4  
เลขาธิการ ส.ป.ก. (ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม สรุปโดยสังเขป ดังนี้  
     1. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ขณะนี้ประเทศไทยได้เปิดประเทศแล้ว 
สิ่งที่ ต้องพบเจอคือเรื่องการเดินทางและความเสี่ยงต่าง ๆ ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตประจ าวันด้วยความระมัดระวัง 
ดูแลสุขภาพของตนเอง และขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรค COVID-19   

     2. ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในการ เตรียมรับ
การตรวจราชการของคณะรัฐมนตรีสัญจร (ครม.สัญจร) 
     3. การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) ในวันนี้
การพัฒนาของ ส.ป.ก. ได้รับการยอมรับมากขึ้น  หน่วยงานต่าง ๆ เริ่มเห็นความส าคัญของ ส.ป.ก. มากขึ้น  
หาก ส.ป.ก.จังหวัด มีปัญหาอุปสรรคหรือติดขัดในเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎระเบียบ กระบวนการทางธุรการ 
การติดต่อสื่อสาร หรือเรื่องอ่ืน ๆ ขอให้ประสานมายัง ส.ป.ก.ส่วนกลาง 
     4. การเบิกจ่ายงบประมาณ จากการ Work From Home ที่ผ่านมา อาจเกิดความบกพร่อง
ในการตรวจดูเอกสาร ท าให้ต้องมีการเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องใส่ใจและปฏิบัติตาม
หน้าที่ของตนเองด้วย  
     5. การวางแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งแผนงานและแผนงบประมาณ 
ขอให้ส ารวจความพร้อมในการท างานว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และควรวางแผนการด าเนินงานให้ตรงกับ
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้ด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย   
     6. การถือครองที่ ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายและการเร่งรัดการจัดที่ ดินของ ส.ป.ก. ขณะนี้
กรรมาธิการและหน่วยงานภายนอก ได้ให้ความส าคัญและติดตามตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเป็นจ านวนมาก ขอให้
ผู้ตรวจราชการกรม และ ส านัก/กอง/ศูนย์ ที่เก่ียวข้อง ติดตามและตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วย  
       7. ในการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ขอให้ผู้ตรวจราชการกรม น าเสนอ
ประเด็นส าคัญที่พบจากการตรวจราชการ เพ่ือเป็นตัวอย่างหรืออุทาหรณ์ในการท างาน ให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความระมัดระวังในการด าเนินงานมากขึ้น 
 



๒ 
 

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายสุริยน พัชรครุกานนท์) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
     1. การขับเคลื่อนที่ ดินพระราชทาน น าโดย ส านักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.) ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา 
นายกเทศมนตรีต าบลเทพราช ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนต าบลเทพราช และกรมโยธาธิการและผังเมือง  
ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินพระราชทานในเขตปฏิรูปที่ดิน “โครงการเทพราชโมเดล” จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซ่ึงกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ข้อเสนอแนะว่าเห็นควรกันพ้ืนที่เฉพาะพ้ืนที่ท่ีอยู่อาศัย ส่วนพ้ืนที่
เกษตรกรรมควรอนุรักษ์และคุ้มครองไว้ ดังนั้น ส.ป.ก. จึงเห็นควรต้องท าเส้นแนวขอบเขตตามที่กรมโยธาธิการ
และผังเมืองได้ให้ค าแนะน า 
     2. เรื่อง MOU 9 หน่วยงาน จากการลงพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้รับการประสานว่ามีการแก้ไขปัญหา
เรื่องแหล่งน้ า บ้าน ไฟฟ้า จากหน่วยงานต่าง ๆ จึงต้องการให้เลขาธิการ ส.ป.ก. จัดประชุมขับเคลื่อนงาน 
เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ท าความเข้าใจให้ตรงกันว่าจะสามารถส ารวจออกแบบได้หรือไม่  
     3. การจัดที่ ดินแปลงว่างที่ เอกชน บางจังหวัดต้องการคู่มือการจัดที่ ดินเอกชนที่ชัดเจน  
จึงขอให้ส านักพัฒนาพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) จัดโมเดลที่เหมาะสมเริ่มต้นให้ก่อนว่าควรจัดเท่าไหร่ แล้วต่อไป
กระบวนการคัดเลือกเกษตรกรก็จะไม่มีปัญหา 
     4. อาคารส านักงานใหญ่ของ ส.ป.ก. ที่จะด าเนินการก่อสร้างที่ประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ ขณะนี้ 
ได้ประสานไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองเพ่ือขอรายชื่อคณะกรรมการจัดท า TOR ซ่ึงกรมโยธาธิการและ 
ผังเมืองได้แจ้งว่างานก่อสร้างนี้ เป็นเรื่องยากมาก ต้องใช้สถาปนิกระดับวุฒิ วิศวกรโยธา วิศวกรระบบ วิศวกร
ไฟฟ้า และสุขาภิบาล จึงขอให้ส านักบริหารกลาง (สบก.) ช่วยติดตามรายชื่อคณะกรรมการจากกรมโยธาธิการ
และผังเมืองด้วย 

     รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ ในการประชุม
ทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ครั้งต่อไป ขอให้มีวาระเรื่องเพ่ือทราบส าหรับการรายงานความก้าวหน้า  
ตามข้อสั่งการของท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. เพ่ือให้ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าร่วมกัน 

     รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  
     1. ในขณะนี้มีหลายหน่วยงาน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร ก าลังด าเนินการให้ผู้แทนเกษตรกร
ได้รับค่าตอบแทน ตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรี ซ่ึงในอนาคตข้างหน้า ส.ป.ก. ก็ควรเป็นไปได้ที่จะให้ค่าตอบแทน
แก่ผู้แทนเกษตรกร เนื่องจากเป็นอาสาสมัครเช่นเดียวกัน 
     2. เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับท่า นเอ็นนู ซ่ือสุวรรณ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ท่านได้กล่าวถึงเรื่อง 1 ข้าราชการ 1 เกษตรกรครอบครัว
ยากจน ซ่ึงรัฐมนตรีได้สั่งการให้ด าเนินการในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจะขยายการด าเนินงาน  
ในประมาณกลางปี พ.ศ. 2565 ดังนั้น ส.ป.ก. จึงต้องเตรียมความพร้อมส ารวจเกษตรกรยากจนว่ามีจ านวนเท่าใด 
ที ่ส.ป.ก. ต้องเข้าไปด าเนินการช่วยเหลือดูแล 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ครั้งท่ี 5/2564  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ ตุลาคม 2564 

นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักวิชาการและแผนงาน (ผอ.สวผ.) เลขานุการ 
การประชุม เสนอรับรองรายงานการประชุมทางไกลออนไลน์ ครั้งที่ 5/๒๕๖4 ทั้งนี้  ได้จัดส่งรายงานการ
ประชุมทางไกลออนไลน์ พร้อมจัดเก็บที่ www.alro.go.th/รายงานการประชุมผู้บริหาร ส.ป.ก. เรียบร้อยแล้ว 
สามารถสืบค้นใช้ประโยชน์ทบทวนนโยบายและข้อสั่งการได้ หากมีข้อความไม่ถูกต้องควรปรับปรุงแก้ไข  
ขอให้แจ้ง สวผ. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ alro.follow.up@gmail.com หรือทางโทรสาร 0 2282 2579  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

 เรื่องท่ี ๓.1 แผนงาน และงบประมาณโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร  ในเขต
ปฏิรูปท่ีดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สพท.) 

นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สพท.)  
ได้น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ การด าเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด ด าเนินงานการพัฒนาเกษตรกร โดยให้ค านึงถึงความส าเร็จ
ตามเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม ความส าเร็จในเชิงคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ของเกษตรกร เกษตรกร ต้อง
สามารถอยู่ในพ้ืนที่ ได้ และประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างม่ันคง รวมถึงเกิดความเข้มแข็งในชุมชน  
สพท. จึงมีแนวทางการด าเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรมโดยสังเขป ดังนี้ 

1. กิจกรรมที่ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ จ านวน 6 กิจกรรม ได้แก่ 
 1) กิจกรรมส่ งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  เป้าหมาย  40 แปลง 1,909 ราย  

32 จังหวัด งบประมาณ 22,697,200 บาท ขอให้ด าเนินการตามกรอบการพัฒนา 5 ด้าน (ลดต้นทุน  
เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพ บริหารจัดการ และการตลาด) และค านึงถึงความเข้มแข็งของเกษตรกรหรือ 
กลุ่มเกษตรกร 

 2) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) เป้าหมาย
800 ราย 48 จังหวัด งบประมาณ 5,520,100 บาท เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่สามารถผลิต
สินค้าได้มาตรฐาน มีตลาดขายผลผลิตของตนเอง และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่โครงการก าหนด 

 3) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เป้าหมาย 700 ราย 30 จังหวัด งบประมาณ 
3,682,800 บาท ขอให้ด าเนินการดังนี้ 1) กรณีเกษตรกรรุ่นใหม่ตามโครงการ ที่ได้เข้ารับการจัดที่ ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดิน ขอให้ เร่งรัดด าเนินการตรวจประเมินหรือจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรเหล่านี้ ด้วย 2) กรณีเกษตรกร 
รุ่นใหม่ที่ได้รับมรดกสิทธิหรือเป็นทายาทเกษตรกร ขอให้พัฒนาเกษตรกรเหล่านี้ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การท าเกษตรกรรมเพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้ 
      4) กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ ดินเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  เป้าหมาย 
300 ราย  10 จังหวัด งบประมาณ 1,818,500 บาท ขอให้ ก าหนดเป้ าหมาย ในการพัฒนาพ้ืนที่ ว่า มี
เป้าหมายสุดท้ายอย่างไร เกษตรกรต้องอยู่ในพ้ืนที่ได้และมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น 
      5) กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ าในเขต
ปฏิรูปที่ดิน เป้าหมาย 40 แห่ง 32 จังหวัด งบประมาณ 5,228,200 บาท เป็นกิจกรรมที่ช่วยเพ่ิมมูลค่า
ให้กับผลผลิตทางการเกษตร ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด ที่ มีปัญหาเรื่องการหาผู้รับจ้างก่อสร้างโรงอบพลังงาน
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แสงอาทิตย์ ประกอบด้วย 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก อุตรดิตถ์ นครราชสีมา บึงกาฬ ราชบุรี สระบุรี 
ชุมพร และนครศรีธรรมราช โดยตรวจสอบราคากลางและผู้รับจ้าง และแจ้ง สพท. โดยด่วน เพ่ือ สพท. จะได้
หาแนวทางแก้ไขต่อไป       
      6) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและ
การตรวจรับรองมาตรฐาน เป้าหมาย 500 ราย 32 จังหวัด งบประมาณ 4,560,800 บาท เกษตรกรทีเ่ข้าร่วม
โครงการต้องเป็นเกษตรกรที่ผลิตสินค้าได้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย โดยในเบื้องต้นต้องได้มาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) ทั้งนี้ ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด ส ารวจเกษตรกรในพ้ืนที่ 
ว่ามีผลผลิตที่ได้มาตรฐานแล้วหรือไม่อย่างไร 
     2. โครงการที่ใช้งบประมาณกองทุนฯ จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 
      1) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ ดิน  เป้าหมาย 8,480 ไร่ 2,805 ราย 
54 จังหวัด งบประมาณ 22,445,100 บาท ขอให้คัดเลือกเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการทีมี่ความพร้อม และ
ต้ังใจที่จะท าเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง 
      2) โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เป้าหมาย 45,000 ไร่ 4,500 ราย 
68 จังหวัด งบประมาณ 46,981,000 บาท ขอให้อบรมให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 และขอให้คัดเลือก
พ้ืนที่ในลักษณะของการจัดท าเวทีชุมชน เกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการต้องมีความพร้อม มีความมุ่งม่ันต้ังใจ 
ในการท าวนเกษตรอย่างแท้จริง และในช่วงนี้ขอให้จังหวัดทางภาคใต้เร่งรัดการด าเนินงานเพ่ือให้ทันฤดูฝน 
      3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน  เป้าหมาย 10,800 ไร่ 
3,600 ราย 72 จังหวัด งบประมาณ 12,761,700 บาท โดยเป้าหมายของเกษตรทฤษฎีใหม่ต้องเป็นกลุ่ม
เกษตรกรที่อย่างน้อยต้องได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)  
      4) โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ ดิน เป้าหมาย 2,000 ราย 72 จังหวัด  
งบประมาณ 10,000,000 บาท ขอให้คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สามารถพัฒนาต่อยอด
สินค้าได้ รวมถึงส ารวจความต้องการของสมาชิกในกลุ่มว่าต้องการให้ ส.ป.ก. สนับสนุนเครื่องมือและอ่ืน ๆ หรือไม่ 
      5) โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร เป้าหมาย 1,584 ราย 72 จังหวัด งบประมาณ 
4,016,300 บาท ขอให้เร่งรัดการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 และหากมีงบประมาณคงเหลือ 
ขอให้โอนกลับมายัง ส.ป.ก.ส่วนกลาง  
     นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้น าเสนอในที่ประชุมทราบ ดังนี้ 1) ขอให้  
ส.ป.ก.จังหวัด ดูแลและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาการช าระหนี้สินเงินกองทุนการปฏิรูปที่ ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมด้วย เพ่ือให้เกษตรกรเหล่านั้นสามารถช าระหนี้ได้ 2) ขอให้  ส.ป.ก.จังหวัด ด าเนินงาน กิจกรรม
แปลงใหญ่ โดยเน้นความส าเร็จเชิงคุณภาพ กล่าวคือกลุ่มแปลงใหญ่ต้องเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน
สินค้าให้ได้ 3) สนับสนุนและส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ขึ้นชื่อในจังหวัดตนเอง บางพ้ืนที่สามารถท าเป็น GI ได้ และ
สามารถต่อยอดเป็นเกษตรอินทรีย์ได้ และ 4) ในการลงพ้ืนที่ ติดตามผลการด าเนินงาน ส.ป.ก.จังหวัด ต้องมี
พ้ืนที่เพ่ือให้ผู้บริหารเข้าไปดูความส าเร็จของการด าเนินงานด้วย 
     นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ให้ขอเสนอแนะแนวทางการเตรียมจัดท า
แผนงานในปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป โดยได้เสนอแนะว่าให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินในปีที่ผ่านมา เป็น
เป้าหมายเข้าร่วมโครงการการพัฒนาเกษตรกรในปีต่อไป โดยสามารถใช้ฐานข้อมูลจาก สจก. ส่วนหนึ่ง  
เป็นตัวก าหนดเป้าหมายการพัฒนาได้หรือไม่ การพัฒนาพ้ืนที่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาอาชีพ 
ต้องวางแผนให้เกษตรกรเหล่านี้ด้วยหรือไม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของ ส.ป.ก. 
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     นายสุริยน พัชรครุกานนท์  รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้น าเสนอในที่ประชุมว่า เห็นควร ให้
เลขาธิการ ส.ป.ก. มอบรางวัลให้กับ ส.ป .ก.จังหวัด ที่ มีผลงานการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  
ได้ประสบความส าเร็จ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ข้อส่ังการ เลขาธิการ ส.ป.ก.  
     1. มอบ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 
ด าเนินการเรื่องการจัดท ารางวัลให้กับ ส.ป.ก.จังหวัด ที่มีผลงานการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ได้ประสบ
ความส าเร็จ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
     2. ให้ ส .ป .ก .จั งหวัด ศึกษาระเบี ยบวิ ธีกา รใช้จ่ าย งบประมาณ ทั้ งงบประมา ณตา ม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
เพ่ือให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามมายัง ส.ป.ก.ส่วนกลาง 
     3. ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ส่งคลิปวิดีโอหรือส่งเนื้อหาผลการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ        
ให้  ส .ป .ก .ส่ วนกลาง เพ่ือให้ กลุ่ มประชาสั มพัน ธ์และเผยแพร่  สบก. ได้เผยแพร่ ผลงานของ ส.ป.ก .  
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ/ด าเนินการ 

 เรื่องท่ี ๓.2 รายงานผลการด าเนินงาน งานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตปฏิรูปท่ีดิน (สพป.)  

     นายสมศักด์ิ การเจริญกุลวงศ์ ผอ.สพป. ได้น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้  
     ๑. ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ประกอบด้วย ๑) ความก้าวหน้าโครงการจัดที่ดินท ากิน
ให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ๑๓ จังหวัด สามารถด าเนินการในภาพรวมแล้วเสร็จร้อยละ ๓๑.๗๙ 
ในส่วนของพ้ืนที่ คทช.ชุมพร ขณะนี้ก าลังด าเนินการปรับปรุงถนนสายหลัก และได้รับการอนุมัติงบประมาณ
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลและหอถังสูงเพ่ือการอุปโภคบริโภค เตรียมด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างต่อไป 
ขณะนี้ สพป. ก าลังด าเนินการออกแบบเพ่ือปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิมให้เป็นแหล่งรวมผลผลิต เป็นตลาดของ
ชุมชน เพ่ือสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ ดินแล้วเสร็จ ในส่วนของพ้ืนที่ คทช.กระบี่ สพป. ด าเนินการ
ส ารวจออกแบบแหล่งน้ าขนาดใหญ่ ๑.๖๓ ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบกระจายน้ า และระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ า ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือขอเข้าวาระ
การประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ในวันที่ 19 ธันวาคม ๒๕๖๔ และขอให้ ส.ป.ก.ก าแพงเพชร  
เร่งรัดด าเนินการจัดเกษตรกรลงพ้ืนที่ เนื่องจากได้ด าเนินงานโครงสร้างพ้ืนฐานเสร็จแล้ว ๒) MOU ๙ หน่วยงาน 
นอกพ้ืนที่ คทช. ได้มีการด าเนินการคัดเลือกโครงการจากทั้งหมด เหลือ ๗๓๙ โครงการ ให้แต่ละหน่วยงาน
ด าเนินการและปรับปรุงงาน สพป. ได้ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ เพ่ือตรวจสอบ
ความพร้อมของพ้ืนที่ จึงขอความอนุเคราะห์ ส.ป.ก.จังหวัด สนับสนุนหน่วยงาน MOU ในการลงพ้ืนที่ต่อไป 
ส่วนงานสระเก็บน้ าขนาด ๒,๕๐๐, ๕,๐๐๐ และ ๗,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร สพป. จะเป็นผู้ด าเนินการ ๓) โครงการ
เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน และโครงการ ๑ ชุมชน ๑ แหล่งน้ า สพป. ด าเนินการค้างอยู่ในส่วนของการส ารวจ
ออกแบบบางส่วนในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ก าลังเร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และ 
จะด าเนินการในส่วนของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป 4) โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ าโซลาร์เซลล์ 
ในเขตปฏิรูปที่ดิน สพป. ได้ด าเนินการโครงการแล้ว ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่  ๑ จ านวน ๓๒ และครั้งที่ ๒ จ านวน  
๓๐ โครงการ ระยะเวลาสิ้นสุดถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จะพบปัญหาในจังหวัดที่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการ
เตรียมการจัดซ้ือจัดจ้าง หากไม่ด าเนินการภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาโครงการจะต้องขยายต่อไป 



๖ 
 

ขอให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ หากประสบปัญหาให้ประสานมาที่ สพป. และปัญหาประเด็นของถังกรองสนิม
กับกรณีท่อกรุ สพป. ได้ตอบประเด็นปัญหาเป็นหนังสือให้กับทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้ว  
     ๒. แบบมาตรฐาน ส.ป.ก. สพป. ได้ด าเนินการจัดท าแบบมาตรฐาน สระเก็บน้ าขนาด ๒,๕๐๐, 
๕,๐๐๐ และ ๗,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพ่ือให้ ส.ป.ก.จังหวัด น าไปใช้ประโยชน์  จังหวัดใดที่มีความต้องการ 
ก็สามารถน าแบบไปประกอบการจัดท าค าของบประมาณได้ ส่วนแบบมาตรฐานโรงอบ-ตากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบพาราโบลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พิจารณาราคาน้ ามันและราคาเหล็ก ในขณะนั้นราคาโรงอบ
ประมาณ ๙๕,๐๐๐ บาท แต่ในขณะนี้ สพป. ได้ด าเนินการปรับปรุงราคาใหม่เป็น ๑๑๐,๐๐๐-๑๒๐,๐๐๐ บาท 
เนื่องจากราคาน้ ามันและราคาเหล็กเพ่ิมขึ้นสูง ทั้งนี้ แบบมาตรฐานอาคาร สพป. ได้จัดท าไว้จ านวน ๑๙ แบบ 
ส.ป.ก.จังหวัด สามารถน าไปประกอบการจัดท าค าของบประมาณได้ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code  
แนบท้ายรายงานการประชุม 
     ๓. การท าคู่มือการควบคุมงาน และการตรวจรับพัสดุตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  นายกิตติพร โพธิ์ เย็น วิศวกรโยธา
ช านาญการ สพป. ได้น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้  การด าเนินการก่อสร้างในจังหวัดต่าง ๆ จะด าเนินการแต่งต้ัง
เจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก.จังหวัด เป็นผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แต่มักเกิดข้อค าถามในเรื่อง
แนวทางวิธีปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินการ สพป. จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างเหมาก่อสร้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและถูกต้องตามระ เบียบที่เก่ียวข้อง 
โดยในคู่ มือจะประกอบ ด้วย ๑) หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมตรวจรับพัส ดุ  
๒) ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการก่อสร้าง ๓) ขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างการก่อสร้าง ๔) ขั้นตอนการปฏิบัติ 
เม่ือการก่อสร้างเกิดปัญหา  ๕) การควบคุมคุณภาพ และในคู่มือจะประกอบด้วยตัวอย่างของแบบฟอร์ม 
ที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการควบคุมงานและตรวจรับพัสดุ รายละเอียดปรากฏ
ตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม 

นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้น าเสนอต่อที่ประชุม เรื่องของการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ว่ามีการสนับสนุนพลังงานโซลาร์เซลล์ในพ้ืนที่จังหวัดระนอง ขอให้ ส.ป.ก.ระนอง น าเสนอ
ต่อที่ประชุมเพ่ือเป็นแนวทางให้กับจังหวัดอ่ืน ๆ ได้รับทราบโดยทั่วกัน 

นางศิริพร อภิเดช ปฏิรูปที่ ดินจังหวัดระนอง ได้น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้  พ้ืนที่เกาะพยาม 
ต าบลเกาะพยาม อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ส.ป.ก.ระนอง มีการจัดที่ ดินให้กับเกษตรกร ๓,๓๐๐ ไร่ 
แบ่งเป็น ๑๙๘ แปลง เกษตรกร ๑๖๓ ราย โดยโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับครัวเรือน 
ในพ้ืนที่ เกาะพยาม เกิดขึ้นเนื่องจากพ้ืนที่อยู่ห่างจากตัวเมือง มีสภาพเป็นเกาะ และไม่มีระบบไฟฟ้าของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการนี้จึงเป็ นการสนับสนุนเกษตรกรที่ป ระสบปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้า  
ส.ป.ก.ระนอง ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพยาม จัดท าแผนบูรณาการร่วมกันเพ่ือขอสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
๑๑,๗๐๔,๐๐๐ บาท ให้กับเกษตรกรที่เกาะพยามและเกาะช้าง จ านวน 209 ครัวเรือน ซ่ึงอยู่ในเขตปฏิรูป
ที่ดิน 160 ครัวเรือน และอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวน 49 ครัวเรือน  

 

 

 

 



๗ 
 

ข้อส่ังการ เลขาธิการ ส.ป.ก. 
     1. ขอให้กลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก. และกลุ่มตรวจสอบภายใน ช่วยเหลือแก้ไขหรือเสนอแนะ 
เรื่องแบบมาตรฐาน ส.ป.ก. ให้กับ สพท. ด้วย  
     2. การออกแบบส านักงาน ส.ป.ก.จังหวัด ต้องอธิบายความต้องการของแต่ละจังหวัดให้ชัดเจน 
เพ่ือให้การออกแบบเป็นไปตามความต้องการ ตามข้อเท็จจริงของพ้ืนที่ และหาก ส.ป.ก.จังหวัดใด ที่มีความพร้อม
ในการพัฒนาพ้ืนที่ ขอให้แจ้งมายัง ส.ป.ก.ส่วนกลาง เพ่ือจะได้เตรียมความพร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ/ด าเนินการ 

 เรื่องท่ี 3.3 การประกวดรางวัลเลิศรัฐประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และผลงานรางวัลเลิศรัฐของ ส.ป.ก.
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (กพร.) 

นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผอ.กพร. ได้น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้  การประกวดรางวัลเลิศรัฐ 
แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ 1) สาขาการบริการภาครัฐ 2) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ 3) สาขา
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส.ป.ก. ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จ านวน 4 รางวัล 
คือ 1) รางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม 
(Effective Change) โดย ส.ป.ก.ชุมพร ชื่อผลงานการบริหารจัดการสินค้าปาล์มน้ ามันแบบมีส่วนร่วม ต.ละแม  
อ.ละแม จ.ชุมพร 2) รางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทผู้น าหุ้นส่วน
ความร่วมมือ (Effective Citizen) โดย  น ายทวีวัตร เครือสาย เกษตรกรใน เขตปฏิ รูปที่ ดิน ชื่อผลงา น 
การบริหารจัดการสินค้าปาล์มน้ ามันแบบมีส่วนร่วม ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 3) รางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น 
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) 
โดย ส.ป.ก.นครสวรรค์ ชื่อผลงานการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลู กพืชและสมุนไพร 
ทางการเกษตร และแปรรูปในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ และ 4) รางวัลเลิศรัฐ ระดับดี สาขาการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) โดย ส.ป.ก.ชุมพร 
ชื่อผลงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มกาแฟบ้านถ้ าสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร  

ทั้งนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. ได้จัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณ เพ่ือมอบให้แก่  
ส.ป.ก.จังหวัด ที่ส่งผลงานเข้าประกวด พร้อมทั้งผู้ร่วมจัดท าผลงานส่งประกวดด้วย ในการนี้ ได้ยกตัวอย่าง
รางวัลเลิศรัฐ ผลงานการบริหารจัดการสินค้าปาล์มน้ า มันแบบมีส่วนร่วม ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โดยมี
กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจากการจัดอบรมของ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ให้กับเกษตรกรและผู้น าชุมชน  
ในพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน การเชื่อมโยงเครือข่าย ประสานร่วมมือกับภาคี รวมทั้งการท างานแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ 
สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สร้างกลไกผู้น าท้องถิ่นในการขับเคลื่อน สร้างและสานพลังชุมชน และ
สร้างความเชื่อม่ันในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน จึงท าให้เกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่ ม่ันคง และยั่งยืน ชุมชน
เข้มแข็ง ท าให้การพัฒนาดังกล่าวไปสู่เป้าหมาย 

ข้อส่ังการ เลขาธิการ ส.ป.ก. ขอให้ทุกหน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท า QR Code ของผลงาน เพ่ือน าเสนอให้ทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ/ด าเนินการ 

 



๘ 
 

 เรื่องท่ี 3.4 งานวิจัย เรื่อง GI (Geographical Indication) คุณค่าทางภูมิศาสตร์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
(สวผ.)  

นางสาวอารีวรรณ เซ่งตระกูล  นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการ
ปฏิรูปที่ ดิน สวผ. ได้น าเสนอต่อที่ป ระชุม ดังนี้  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  (Geographical Indication : GI)  
เป็นการศึกษารายงานเอกสารการปฏิรูปที่ ดิน ซ่ึงเป็นการศึกษา GI คุณค่าทางภูมิศาสตร์ในเขตปฏิรูปที่ ดิน  
โดยการรวบรวมองค์ความรู้เก่ียวกับ GI เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล รวมทั้งการจัดท าแสดงพ้ืนที่ของเขตปฏิรูปที่ดิน 
ที่มีการปลูกพืช GI เพ่ือต่อยอดในการจัดท าโครงการวิจัย หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพัฒนา ส าหรับ GI  
เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซ่ึงคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้น ๆ  
เป็นผลมาจากการผลิตในพ้ืนที่ดังกล่าว  GI จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและ
แหล่งที่มาของสินค้า ซ่ึงประโยชน์ที่จะได้รับเม่ือขึ้นทะเบียนสินค้าชุมชนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI  
มีดังนี้ 1) คุ้มครองชื่อสินค้าให้เป็นสิทธิเฉพาะชุมชนที่ขึ้นทะเบียน 2) เพ่ิมมูลค่าของสินค้าและเป็นเครื่องมือ
การตลาด 3) ดูแลรักษามาตรฐานสินค้าและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น  4) สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  
เพ่ิมความสามัคคีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  5) สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนผู้ผลิตอย่างยั่งยืน  6) สร้างความเชื่อม่ัน 
ในแหล่งที่มาและคุณภาพของตัวสินค้าให้กับผู้ซ้ือ 7) ก้าวสู่ระดับสากล ได้รับการสนับสนุนการจดทะเบียน 
ในระดับต่างประเทศ  

แนวทางการด าเนินงานของ ส.ป.ก. ในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีดังนี้ 1) ค้นหา
สินค้าเกษตรที่ มีศักยภาพ มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่ นที่ สา มารถจดทะเบี ยน เป็ น สิ่งบ่ งชี้ท างภู มิศา สตร์ ได้   
2) ส.ป.ก. ท าหน้าที่ เป็นผู้ประสานงานสร้างความร่วมมือในชุมชนกับหน่วยงานและภาคส่วนที่ เก่ียวข้อง  
3) สร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือให้ชุมชนตระหนักถึงความส าคัญ ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการ  
จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 4) ศึกษาข้อมูลหลักการและข้อก าหนดในการจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 5) ส.ป.ก. และชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จะต้องร่วมมือกัน
ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอจดทะเบียนสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  6) จัดต้ัง
หน่วยงานรับผิดชอบและก าหนดกลไกควบคุมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามที่ขอจดทะเบียนไว้  ทั้งนี้  ขั้นตอน
การขึ้นทะเบียน ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ขั้นตอนการจัดท าระบบควบคุมคุณภาพ และ
ขั้นตอน การขอใช้ตรา GI รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 เรื่องท่ี 4.๑  ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สวผ.)   

นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ผอ.สวผ. ได้น าเสนอต่อที่ประชุม เรื่องผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้ ในขณะนี้เป็นช่วงเริ่มต้นปีงบประมาณ 
ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่จึงอยู่ระหว่างด าเนินการ ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด เร่งรัดด าเนินการและรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ใน Google Sheets ของกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ. ด้วย  เพ่ือ สวผ.  
จะได้รวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าผลการด าเนินงานในภาพรวมต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 7 โครงการ ๑1 กิจกรรม 
งบด าเนินงาน 240,700,600 บาท และข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการที่ใช้เงินกองทุนฯ จ านวน 10 โครงการ 
งบด าเนินงาน 198,993,000 บาท รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม 



๙ 
 

ส าหรับผลการด าเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส.ป.ก. ได้รับจัดสรรงบลงทุน 
จ าน วน  479 รายการ งบประมาณ 173,781,700 บาท ข้อมูลผลการด าเนินงานงบลงทุน  ณ วันที่  
17 พฤศจิกายน 2564 ในภาพรวมพบว่า ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 45 รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน 376 รายการ จัดท า PO/สัญญาจ้าง จ านวน 11 รายการ เป็นเงิน 739,300 บาท 
และเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จ านวน 47 รายการ เป็นเงิน  1,651,900 บาท โดยรายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้
ด าเนินการพบว่าติดปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานในบางรายการ ทั้งนี้ ข้อมูลภาพรวมผลการด าเนินงาน 
งบลงทุนของ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงาน 
การประชุม 

ข้อส่ังการ เลขาธิการ ส.ป.ก.  
1. การวางแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งแผนงานและแผนงบประมาณ 

ควรวางแผนการด าเนินงานให้ตรงกับกรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้ด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย  รวมทั้ง  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณต้องมีความสอดคล้องกับผลการด าเนินงาน 

2. ขอให้ด าเนินการงบลงทุนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณตามมติ ครม. 
ในแต่ละไตรมาส เนื่องจากเป็นการรายงานที่มีผลต่อทั้งระดับกระทรวงและระดับกรม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ/ด าเนินการ 

เรื่องท่ี 4.2  ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สบก.) 

นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้  
๑. ส.ป.ก. ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 จ านวน 1,335,170,500 บาท ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 
ในภาพรวมพบว่า ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ (PO+เบิกจ่าย) จ านวน 177,034,088.34 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 13.26 ซ่ึงไม่ผ่านเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณตามมติ ครม. ที่ก าหนดไว้ คือ เป้าหมายในเดือน
พฤศจิกายน 2564 ต้องมีผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 21 

2. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ (PO+เบิกจ่าย) ของ ส.ป.ก. ข้อมูล ณ วันที่ 19 
พฤศจิกายน 2564 เม่ือเรียงล าดับจากมากไปน้อย ในระดับกระทรวง อยู่ล าดับที่ 10 จาก 17 หน่วยงาน และ 
ในระดับประเทศ อยู่ล าดับที่ 161 จาก 306 หน่วยงาน โดยข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ส.ป.ก.ส่วนกลาง 
และ ส.ป.ก.จังหวัด รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
จึงขอเสนอแนะแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณและขอความร่วมมือ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด 
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ กรณี เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเหมา
บริการ สามารถต้ังเบิกเงินได้ต้ังแต่วันที่ 15 ของเดือน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/  
ว 78 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 โดยเม่ือต้ังเบิกเงินแล้ว สบก. จะตรวจรับและสั่งจ่าย ณ สิ้นเดือน ต่อไป  
ซ่ึงจะท าให้มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และมีผลการเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้น 

2. ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ที่ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) แล้ว  
เข้าไปด าเนินการคีย์ยอดผูกพัน (PO) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ด้วย 
เพราะจะท าให้มีผลการเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้น 



๑๐ 
 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS ขอให้เบิ กจ่ายให้ถูกแหล่งของงบประมาณ 
กิจกรรม และประเภทของบัญชี หากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล ให้ประสานมายังกลุ่มบัญชี สบก. 
เพ่ือด าเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที 

4. ส.ป.ก.จังหวัดใด ที่ยั งไม่ได้เข้าด าเนินการในระบบ  e-saraban ขอให้เข้ าด าเนินการ 
ในระบบโดยด่วน เนื่องจากปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องปรับรูปแบบมาท างานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งนี้ การรับ-ส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอให้แนบเอกสารให้ครบถ้วน 

ข้อส่ังการ เลขาธิการ ส.ป.ก. มอบรองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายเอกพงศ์  น้อยสร้าง) ผู้ตรวจ
ราชการกรม และ สบก. ก ากับ ดูแล ติดตามในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ  
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ/ด าเนินการ 

  เรื่องท่ี 4.3 สถานะงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สบก.)  

นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ส.ป.ก. ได้รับจัดสรรงบลงทุน 
จ านวน 480 รายการ งบประมาณ 173,819,700 บาท ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ วันที่ 19 
พฤศจิกายน 2564 ในภาพรวมพบว่า เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 76 รายการ เป็นเงิน 2,882,490 บาท จัดท า
ใบสั่งซ้ือ/สัญญา จ านวน 18 รายการ เป็นเงิน 1,254,200 บาท คงเหลือ จ านวน 386 รายการ เป็นเงิน 
169,683,010 บาท 

ทั้งนี้ ขอให้เร่งรัดด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างงบลงทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ต้องให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต้องให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2565 และขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด บันทึกรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างรายการงบลงทุน  
ใน Google Sheets ของ สบก. ด้วย เพ่ือจะได้ทราบความก้าวหน้า งบลงทุนในแต่ละรายการว่าด าเนินการ 
ถึงขั้นตอนใด 

มติท่ีประชุม  รับทราบ/ด าเนินการ 

  เรื่องท่ี 4.4 การจัดท าแผนปฏิบัติการ/แผนใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ (สวผ.) 

     นา ยอุกฤษฎ์  อินทา ภรณ์  ผอ.สวผ . ได้น าเสนอต่อที่ ป ร ะชุ ม ดั งนี้  ขอควา มร่ วม มือ  
ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด จัดท าแผนปฏิบัติการ/แผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 โดยให้จัดท าแผนให้ตรงกับข้อเท็จจริงของหน่วยงาน หากมีการด าเนินงานนอกแผนงานขอให้ระบุ
เพ่ิมเติม และส่งข้อมูลกลับมายัง สวผ. ภายในวันพุธท่ี 8 ธันวาคม 2564 เพ่ือ สวผ. จะได้รวบรวมและ
สังเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมว่ามีแนวทางไปในทิศทางใด หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ/ 
แผนใช้จ่ายงบประมาณฯ ให้ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ.  
หรือสอบถามไปยัง ส.ป.ก.ขอนแก่น ส.ป.ก.สระแก้ว และ ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากทั้ง 3 จังหวัดนี้ 
ได้ทดลองจัดท าแผนปฏิบัติการ/แผนใช้จ่ายงบประมาณฯ แล้ว สวผ. ขอขอบคุณ ส.ป.ก.จังหวัด ทั้ง 3 จังหวัด 
ที่กล่าวถึงข้างต้นมา ณ โอกาสนี้ 
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     ข้อส่ังการ เลขาธิการ ส.ป.ก. ให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบั ติการ/แผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้จัดท าแผน ให้ตรงกับ
ข้อเท็จจริงของหน่วยงาน เพ่ือจะได้บริหารจัดการงบประมาณและด าเนินการได้อย่างชัดเจน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ/ด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

     1. ส.ป.ก.เชียงราย ขอหารือแนวทางเก่ียวกับการด าเนินโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลโซล่า
เซลล์ที่ชัดเจน เนื่องจากในแบบก่อสร้างมีถังกรองสนิม แต่ไม่ได้รับงบประมาณถังกรองสนิม หากระบุใน TOR 
ว่ารายการถังกรองสนิมไม่ต้องก่อสร้าง จะสามารถท าได้หรือไม่ โดย ส.ป.ก.เชียงราย ได้ท าหนัง สือหารือ  
ส.ป.ก.ส่วนกลาง แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับข้อหารือแต่อย่างใด 
     นายสมศักด์ิ การเจริญกุลวงศ์ ผอ.สพป. ได้ชี้แจงว่า สพป. ได้จัดท าหนังสือไปยัง ส.ป.ก.จังหวัด 
อย่างชัดเจนแล้วว่าในแบบสัญญาหลักไม่ต้องติดต้ังถังกรองสนิม เนื่องจากไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้ในส่วนนี้ 
     นางสาวอรพินท์ แก้วนุ้ย ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก. ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า หนังสือ
จาก ส.ป.ก.เชียงราย อยู่ที่ สบก. ซ่ึงหาก สพป. ยืนยันว่าโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลโซล่าเซลล์ ดังกล่าว 
สามารถด าเนินการต่อไปได้ ก็เห็นควรให้ ส.ป.ก.เชียงราย ด าเนินการต่อไปตามที่ สพป. แจ้งข้างต้น แต่หากเกิด
ความกังวลใจในเรื่องการจัดท าราคากลางและอาจมีข้อขัดแย้งกันกับแบบรูปรายการ ซ่ึงอาจต้องใช้เวลา
ด าเนินการในขั้นตอนนี้อีกครั้ง  อย่างไรก็ตาม สบก. จะตรวจสอบและท าหนังสือแจ้งกลับไปยัง ส.ป.ก.เชียงราย 
อีกครั้ง 
     2. ส.ป.ก.ปัตตานี ขอความอนุเคราะห์ให้  ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดหาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ที่ไม่สามารถจัดหาได้ เพ่ือให้การเบิกค่าใช้บริการโทรศัพท์รายเดือนถูกต้องตามระเบียบ 
     นางสาวอรพินท์ แก้วนุ้ย  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก. ได้น าเสนอในที่ประชุมว่า 
อาจต้องก าหนดเกณฑ์กลางค่าเช่ารายเดือน เพ่ือให้ แต่ละจังหวัดได้มีการเช่าในราคาที่เหมือนกัน โดยอาจใช้ 
ค่าเช่าตามสัญญาที่ผ่านมาของระดับผู้บริหาร ผอ.ส านัก/ศูนย์/กอง เป็นเกณฑ์กลาง 
     3. ส.ป.ก.ตาก ขอสอบถามการจัดที่ ดินตามภาพถ่าย ปี พ.ศ. 2545 โดยในพ้ืนที่ประกาศเขต
ภาพถ่ายปี พ.ศ. 2545 มีสภาพเป็นป่า แต่ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าท าประโยชน์ชัดเจน สามารถด าเนินการรังวัด
จัดที่ดินได้หรือไม่ หากไม่สามารถด าเนินการได้จะเป็นพ้ืนที่ค้างจัดของจังหวัดหรือไม่ 
     นายสุรชัย ยุทธชนะ ผอ.สจก. ได้น าเสนอในที่ประชุมว่า ขอให้ ส.ป.ก.ตาก ตรวจสอบพ้ืนที่
ดังกล่าวข้างต้นว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ประเภทใด หากเป็นเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) ตามมติ ครม. ไม่ถือว่า
มอบให้เป็นพ้ืนที่ของ ส.ป.ก. จึงไม่มีอ านาจจัดที่ ดินในพ้ืนที่ ดังกล่าว แต่หากเป็นพ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อการ
เกษตรกรรม (โซน A) ตามมติ ครม. ถือว่ามอบให้เป็นพ้ืนที่ของ ส.ป.ก. ทั้งแปลง  ต้องใช้ดุลพินิจและความ
ระมัดระวังในการจัดที่ดินดังกล่าว  
     นายวัฒนา มังธิสาร ผู้อ านวยการส านักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (ผอ.สผส.) ขอให้  
ส.ป.ก.ตาก ส่งพิกัดพ้ืนที่แปลงดังกล่าวข้างต้นมายัง สผส. เพ่ือจะได้ตรวจสอบในเบื้องต้นได้ถูกต้อง และหาก  
ส.ป.ก.จังหวัดใด มีปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ ขอให้ระบุต าแหน่งพ้ืนที่ส่งมายัง สผส. เพ่ือจะได้ตรวจสอบกับแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังว่าเป็นอย่างไร แล้วควรจะด าเนินการอย่างไรต่อไป    
 
 



๑๒ 
 

     นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผอ.สพท. ได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า กรณีปัญหาการจัดที่ ดินตาม
ภาพถ่าย ปี พ.ศ. 2545 เกิดขึ้นในเกือบทุกจังหวัด ส.ป.ก. ต้องแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเป็นเรื่อง
การเข้าท าประโยชน์ของเกษตรกร หากคืนพ้ืนที่ให้กับกรมป่าไม้ในสภาพที่เกษตรกรเข้าท าประโยชน์แล้ว ก็อาจ
เกิดปัญหาได้เช่นกัน 

ข้อส่ังการ เลขาธิการ ส.ป.ก. มอบ สผส. และ สจก. ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องการจัด
ที่ดินตามภาพถ่ายปี พ.ศ. 2545 ให้แก่ ส.ป.ก.จังหวัด โดย สผส. ช่วยด าเนินการในเรื่องข้อเท็จจริงในเชิงพ้ืนที่
และแผนที่ภาพถ่าย ส่วน สจก. ช่วยด าเนินการในเรื่องแนวปฏิบัติและวิธีด าเนินการ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ/ด าเนินการ 

เลิกประชุมเวลา 12.10 น. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    
    เอกสารประกอบวาระการประชุมทางไกลออนไลน์  

    (Web Conference) ครั้งท่ี 6/๒๕๖4 

 
(นางสาววรรณ์ดี  ช านาญไพร) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
(นางสาวรุจิรัตน์  จันทะคุณ) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นายอุกฤษฎ์  อินทาภรณ์) 
ผู้อ านวยการส านักวิชาการและแผนงาน 


